

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG**
- Sinh năm 1977
- Hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Cần Đước
- Chức vụ: Trưởng phòng Dân số.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự thống nhất của Đảng ủy Y tế, được tập thể anh chị em cơ quan Trung tâm Y tế huyện và cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị bầu cử số 10 thuộc các xã vùng hạ huyện Cần Đước.

Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân.

Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Như chúng ta đã biết Long An là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Long An cũng nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là có chung đường ranh giới với TP.HCM, tỉnh được xem là thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản lớn nhất của Đồng bằng sông Cửu Long. Trước những thành tựu đạt được và những

khó khăn hạn chế của tình hình KT – XH của tỉnh nói chung và của địa phương chúng ta trong nhiệm kỳ qua thì còn nhiều vấn đề phải quan tâm. Nếu được bầu làm con, cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, tôi sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân với nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Bản thân sẽ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu của nhân dân, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình trước nhân dân, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, vấn đề giao thông, vấn đề vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục,...

2. Nghiên cứu học tập nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với HDND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định, tích cực thực hiện phát triển KT – XH của tỉnh nói chung, huyện nhà nói riêng. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số trong tình hình mới.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, bản thân sẽ cùng tập thể cán bộ Trung tâm Y tế huyện nhà làm tốt công tác dân số, quan tâm đến vấn đề chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, các cháu trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản được bồi dưỡng kiến thức truyền thông dân số, bảo đảm sức khỏe cho chị em trong độ tuổi sinh sản, tham mưu xây dựng chương trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới quy trình đón tiếp bệnh nhân, cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh nhất là trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,

hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền các chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần tích cực xây dựng huyện Cần Đước trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2021. Là một ứng cử viên nữ, bản thân cũng rất quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ giới, phòng, chống bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới.

3. Thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu nhân dân, tích cực thực hiện nhiệm vụ và vai trò của mình theo pháp luật quy định, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt cho nhân dân, thật sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân.

4. Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri, tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực. Mong cô bác, anh chị cử tri thường xuyên theo dõi giám sát đóng góp, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi thực hiện hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu trước nhân dân.

Tôi mong rằng đợt bầu cử tới bà con ủng hộ cho tôi. Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, trong đợt bầu cử này dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ của người cán bộ mà Nhà nước giao cho, cùng cơ quan, đơn vị góp phần đưa sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số đạt kết quả cao hơn. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển KT – XH tỉnh nhà và của địa phương chúng ta./.